

## เกษตรกรคนเก่ง

นครปฐม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ขึ้นชื่อในเรื่องเมืองแห่งส้มโอหวาน แต่นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องส้มโอแล้ว ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดที่รสชาติอร่อยไม่แพ้กัน อาทิ ฝรั่ง ชมพู พุทรา ฯลฯ เพราะวิถีชีวิตของชาวนครปฐม ทำสวน ทำไร่ โดยเฉพาะสวนผลไม้ มายาวนานจากรุ่นปู่ย่าสืบทอดสู่ลูกหลาน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สวนผลไม้ นครปฐมยังคงมีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างจากเดิมมากนัก ทว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นไปก็คือ การปรับปรุงพันธุ์ผลไม้ เทคนิคในการดูแลรักษา และการปลูกพืชผักเพื่อเพิ่มรายได้

นายสำราญ ไทยสงค์ เกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลูกหลานชาวสวนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เจ้าของสวนผลไม้ลัดดาวัลย์ เป็นหนึ่งในเกษตรกรชาวสวนที่พัฒนาปรับปรุงสวนผลไม้ให้เข้ากับยุคสมัย จากที่ดินที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่จำนวน 20 ไร่ 2 แปลง เคยปลูกชมพูเพชร ชมพูแขกดำ และฝรั่งเป็นสีทอง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกชมพูพันธุ์ทับทิมจันทร์ และฝรั่งกิมจู และเป็นพันธุ์ใหม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จำหน่ายได้ราคาดี นอกจากนี้ยังปลูกพืชผักทั้ง แตงกวา มะระ คื่นช่าย ต้นหอมฯลฯ เพื่อเสริมรายได้ ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

สำราญ เล่าว่า ปัจจุบันมีชมพูพันธุ์ทับทิมประมาณ 200 ต้น และฝรั่งกิมจู 1,000 กว่าต้น ซึ่งตอนนี้จะเน้นฝรั่งกิมจูมากกว่า เนื่องจากใช้เวลาในการเพาะปลูกไม่นานประมาณ 6-7 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ในขณะที่ชมพูต้องใช้ระยะเวลาถึง 5-6 ปี

“ฝรั่งกิมจูมีตลาดรองรับแน่นอน ผลผลิตมีราคาดีไม่แตกต่างจากฝรั่งไร้เมล็ด



นายสำราญ ไทยสงค์

## ผักสดใหม่ผลไม้หวานกรอบ ที่.....สวนลัดดาวัลย์



สามารถเก็บจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เพราะเป็นฝรั่งที่มีเมล็ดน้อย ติดผลดก และมีข้อได้เปรียบคือ ติดผลง่าย ออกผลดก เมล็ดมีน้อย รสชาติหวานกรอบ ผลมีขนาดพอเหมาะ ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป ประมาณ 400-800 กรัมต่อผล ปลูกได้ทุกพื้นที่ ดินเค็มก็ปลูกได้ การปลูกก็ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าชมพู ภายใน 1 เดือน เก็บผลผลิตจำหน่ายได้ถึง 3 ครั้ง เพราะฝรั่งแต่ละต้นออกลูกไม่พร้อมกันจึงหมุนเวียนเก็บจำหน่ายได้ทั้งปี”

อย่างไรก็ตาม สำราญบอกว่าปัญหาของชาวสวนผลไม้คือ ค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าน้ำมันที่มีราคาสูง ทำให้ต้นทุนในการดูแลรักษาผลไม้อาจสูงประมาณ 30% ของรายได้ ถึงแม้ผลผลิตจะดีแต่ต้นทุนสูงทำให้มีกำไรน้อยด้วยเหตุนี้ทำให้ต้องประยุกต์ใช้พื้นที่สวนให้คุ้มค่าที่สุด โดยการปลูกพืชผักแซมตามระยะห่างของต้นผลไม้ทั้ง กล้วยหอม ผักสวนครัวต่างๆ หลายสิบชนิด และต้นหอมที่เก็บใบขายได้ เป็นการเสริมรายได้ในช่วงที่ผลไม้ราคาถูกหรือยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เพราะพืชผักในช่วง

เทศกาลต่างๆก็ขายได้ราคาดี ปลูกหมุนเวียนได้ ทั้งยังไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาจำนวนมากอีกด้วย

สนใจเยี่ยมชมสวนลัดดาวัลย์ติดต่อได้ที่นายสำราญ ไทยสงค์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ 3 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 084-878-4182



นายธนิต เหลืองดำรง  
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาสามพราน  
จังหวัดนครปฐม

ธ.ก.ส. สนับสนุนด้านเงินทุนให้กับเกษตรกรลูกค้า เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งส่วนมากชาวสวนจะมีรายได้ไม่ค่อนแน่นอน เพราะผลผลิตขึ้นอยู่กับราคาตลาดในแต่ละช่วง สินเชื่อจาก ธ.ก.ส.จึงช่วยให้เกษตรกรมีสภาพคล่องและสามารถต่อยอดพัฒนาอาชีพได้ดีขึ้น

“เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย”